

Số: /UBND-VP  
V/v tăng cường các biện pháp  
phòng cháy, chữa cháy rừng  
trên địa bàn phường

Ngọc Hà, ngày tháng 04 năm 2024.

Kính gửi:

- Công an phường;
- Ban chỉ huy Quân sự phường;
- Kiểm lâm phụ trách địa bàn phường;
- Các bộ phận chuyên môn;
- Tổ trưởng 9 Tổ dân phố;

Thực hiện văn bản số 381 /UBND-KL ngày 21/02/2024 của UBND thành phố về việc Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, đang trong thời điểm mùa khô hanh những tháng đầu năm 2024 hiện tượng thời tiết bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nắng nóng, khô hạn gay gắt hơn trung bình hàng năm, đặc biệt sau Tết cổ truyền, theo thói quen tập quán canh tác các hộ gia đình thường phát dọn gom đốt thực bì để canh tác nông lâm nghiệp và trồng rừng nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, khả năng cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để chủ động đối phó với nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, với phương châm "*phòng là chính, xử lý kịp thời, khắc phục có hiệu quả*". Đồng thời ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng sau:

### 1. Công an phường

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, Ban chỉ huy Quân sự phường, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác bán nắm địa bàn, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm xâm hại đến tài nguyên rừng, xử lý nghiêm theo luật định; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị hậu cần; Sẵn sàng lực lượng tham gia trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 trong mùa khô hanh, các ngày có cảnh báo cháy rừng Cấp III trở lên và tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Tổ chức công tác điều tra làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra các vụ cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

### 2. Ban chỉ huy Quân sự phường

Kiểm tra lại phương tiện, công cụ, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; Xây dựng lịch trực 24/24 giờ vào các ngày cao điểm từ cấp III trở lên trong suốt mùa khô hanh tại trụ sở UBND phường kể

cả các ngày nghỉ, ngày lễ, để tiếp nhận thông tin báo cháy; xác định vùng trọng điểm cháy trên địa bàn, xây dựng phương án đối phó thích hợp, chú trọng các giờ cao điểm; Phối hợp chặt chẽ với Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Công an phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; bố trí các điểm chốt chặn, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, khi xảy ra cháy rừng, huy động mọi lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn đồng thời phối hợp Công an phường, Kiểm lâm địa bàn điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của chủ rừng khi để xảy ra cháy rừng.

Duy trì chế độ thông tin báo cáo thường xuyên với Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng phường đồng chí Chủ tịch UBND phường; đồng chí PCT UBND phường phụ trách lĩnh vực Kinh tế, để chỉ đạo việc phối hợp và huy động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

### **3. Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn:**

Tham mưu cho UBND phường làm tốt về công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) trên địa bàn phường.

Tham mưu tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn phường. Thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, cán bộ lâm nghiệp, các tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; kiểm tra các chương trình trồng rừng mới, khoanh nuôi tái sinh, phát triển rừng các dự án đang thi công trên đất lâm nghiệp, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến UBND phường, tổ dân phố, chủ rừng để chủ động triển khai các biện pháp PCCCR thích hợp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động BVR - PCCCR tại các tổ. Phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cùng các lực lượng của phường ứng cứu chữa cháy rừng.

Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự, Công an phường chỉ đạo các lực lượng liên quan ở cơ sở tham mưu giúp UBND phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

### **4. Công chức Địa chính - TNMT phường**

Phối hợp với Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Công an phường, các bộ phận khác tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; phối hợp với các tổ kiểm tra tình hình sử dụng đất lâm nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Khi có cháy rừng xảy ra thu thập thông tin, địa giới hành chính, lập hồ sơ xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

### **5. Công chức Văn hóa - xã hội phường**

Tăng cường tuyên truyền bằng loa đài FM internet tại các tổ với nội dung tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn phường và thông báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử phường; nhóm Zalo, Face Book... để cho nhân dân nắm được.

Khi có cháy rừng xảy ra phải kịp thời phát tin báo cháy rừng để huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy rừng.

#### **6. Các Tổ trưởng tổ dân phố**

Hướng dẫn nhân dân trong tổ xử lý đốt thực bì làm nương rẫy, trồng rừng và các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng đảm bảo an toàn theo quy định: Phải theo dõi thời tiết trước khi chuẩn bị đốt thực bì (*Tuyệt đối không đốt vào thời điểm khô hanh nắng nóng, nhiều ngày không có mưa vào giờ cao điểm; nghiêm cấm việc sử dụng lửa đốt thực bì vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng ở mức cấp III trở lên*); Thông báo đến các Chủ rừng trước khi đốt thực bì, phải báo trước cho tổ trưởng tổ dân phố biết để chủ động chuẩn bị phương án ứng cứu nếu có cháy rừng xảy ra; phải làm đường băng để cản lửa, vật liệu cháy phải được gom lại thành từng băng nhỏ vào các vị trí an toàn cách xa diện tích rừng xung quanh và đốt ngược theo hướng gió, thời điểm đốt vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi gió nhẹ, đốt theo từng băng từ trên xuống dưới; Trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa mới được rời khỏi khu vực đốt.

Tham gia với các lực lượng trên địa bàn ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, gây cháy rừng; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng, báo cáo kịp thời các hành vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp cho Chủ tịch UBND phường.

Củng cố, kiện toàn các tổ, đội BVR & PCCCR cơ sở; đồng thời huy động nhân dân tại các tổ tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

#### **7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường.**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với Kiểm lâm địa bàn tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu khi cháy rừng xảy ra.

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội phường, các tổ dân phố triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hạt Kiểm lâm thành phố;
- TTr. Đảng ủy; HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các tổ chức CT-XH phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vương Đình Cường**